

วันที่: อังคาร 21 กรกฎาคม 2563

# TIPตั้งไฮลัดตั้งต้นธุรกิจสดใส แผนลงทุนสตาร์ทอัพ-กัมพูชา

ทันหุ้น-สู้โควิด - ผู้บริหาร TIP เผยพร้อมสร้างการเติบโตที่มากขึ้นผ่าน “ไฮลัด” ด้วยโอกาสในการเข้าไปลงทุนธุรกิจที่มีอนาคต และสตาร์ทอัพที่สามารถสนับสนุนระบบอินซัวร์เทคที่เป็นเทรนด์ของธุรกิจประกันภัย รวมถึงแผนการลงทุนในต่างประเทศ ล่าสุดเล็งกัมพูชา แต่ต้องชะลอโปรเจกต์เพราะโควิด-19 ล่าสุดยังเปิดโครงการ “TIP บันสุข” ประกันท่องเที่ยวคนไทยเที่ยวไทย

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TIP เปิดเผยว่า แผนการจัดตั้ง บริษัท ทิพย กรุ๊ป ไฮลัดส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตให้กับธุรกิจนั้นเป็นแผนที่คุยกันมาหลายปีแล้ว ซึ่งในปัจจุบันถือว่าเป็นโอกาสและจังหวะที่ดีในการสร้างการเติบโต และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับธุรกิจ

เพราะการเป็นไฮลัดส์จะช่วยลดข้อจำกัดเรื่องการลงทุน ในขณะที่ ทิพยประกันภัย มีกรอบการลงทุนที่ต้องทำตามกฎหมายกติกา ดังนั้นแน่นอนว่า ทิพย กรุ๊ป ไฮลัดส์ จะสามารถสร้างการเติบโตได้สูงกว่า TIP ซึ่ง ดร.สมพรยังบอกด้วยว่า 75% ของสินทรัพย์ทิพย กรุ๊ป ไฮลัดส์ จะยังคงเน้นลงทุนเกี่ยวกับประกันภัย ส่วนอีก 25% จะเน้น

ลงทุนในธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูงอย่าง สตาร์ทอัพ (Start Up) โดยเฉพาะ สตาร์ทอัพที่สามารถพัฒนาเป็นอินซัวร์เทค (InsurTech) ได้

ดร.สมพร กล่าวต่อไปว่า เรื่องของ อินซัวร์เทคมีความจำเป็นมากในยุคปัจจุบัน เพราะเห็นแนวโน้มและทิศทางตลาดที่ต้องวิ่งไปช่องทางดังกล่าว และที่ผ่านมามีในส่วนของ TIP ที่มีการพัฒนาช่องทางดิจิทัลต่อเนื่องตลอดหลายปีทำให้ช่วงเกิดการระบาดโควิด-19 จนนำไปสู่การล็อกดาวน์ TIP ยังคงสามารถให้บริการ และเสนอขายแผนประกันต่อลูกค้าได้ โดยเฉพาะประกันโควิดเพียง 2 เดือน ในส่วนของช่องทางออนไลน์ขายได้ 2 ล้านกรมธรรม์

“เรามีแผนลงทุนหลายอย่าง ถ้าจัดทำ

เป็นไฮลัดส์ทำให้เรามีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพราะสามารถถือหุ้นได้มากขึ้น ขณะที่ ทิพยประกันภัย จะติดช็อกกฎหมายในการถือหุ้น การลงทุน เพราะในอนาคตเราจะมีการขยายการลงทุนธุรกิจประกันภัยไปต่างประเทศมากขึ้นด้วย อย่างล่าสุดปีนี้มีแผนที่จะไปลงทุนในกัมพูชา แต่เนื่องจาก

การระบาดของโควิด-19 จึงมีการชะลอโครงการไปก่อน ส่วนก่อนหน้านี้ก็มี การลงทุนใน สปป.ลาว ไปแล้ว”

ในส่วนของการเพิ่มทุนนั้น ดร.สมพรบอกว่าปัจจุบันยังไม่เห็นแผนเพิ่มทุนแต่อย่างใด ส่วนทุนจะเป็นของ ทิพย กรุ๊ป ไฮลัดส์ อยู่ที่ 600 ล้านบาท เท่ากับทิพยประกันภัย ซึ่งภายใต้ ทิพย กรุ๊ป



ดร.สมพร สืบถวิลกุล

ไฮลัดส์ ก็จะมีบริษัทลูกหลายๆ บริษัท อยู่ในนั้น เช่น ทิพยประกันภัย ทิพย ประกันชีวิต เป็นต้น

นอกจากนี้ TIP ได้เปิดตัว โครงการ “TIP บันสุข” ขึ้น ซึ่งจะมี 4 ซีรีส์หลักคือ เทียวบันสุข, TIP อิ่มสุข, เกษตรเป็นสุข และ TIP เดิมสุข ซึ่งทุกซีรีส์จะมีคอนเซ็ปต์ เพื่อที่จะช่วยเหลือ ผู้

ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 อาทิ ประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ เกษตรกร พร้อมประเดิมซีรีส์แรก เทียวบันสุข รองรับโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ “เราเที่ยวด้วยกัน” เพื่อให้ นักเดินทางหรือนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้อย่างมีหลักประกันและมั่นใจ ราคาประหยัดและเลือกความคุ้มครองที่แตกต่างได้ตามความต้องการ

โดยในซีรีส์ที่เทียวบันสุข จะมีประกันท่องเที่ยวให้เลือก 2 แผน คือ ร้อยเดียว “เทียวบันสุข” ได้ทุกวัน ซึ่งครั้งเดียวเที่ยวก็ครั้งก็ได้คุ้มครองนาน 3 เดือน ซึ่งมี 3 แผนความคุ้มครองหลักให้เลือก โดยทุกแผนให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต, การรักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ, การเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ที่ทุกแผนมีเหมือนกัน แต่จุดเด่นที่แตกต่างกันในแต่ละแผนคือ แผนที่ 1 จะมีความคุ้มครองกรณีไคมาจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ถึง 100,000 บาท, แผนที่ 2 มีชดเชยรายได้ 500 บาทต่อวัน และแผนที่ 3 มีความคุ้มครองการสูญเสียกระเป๋า หรือทรัพย์สิน สูงสุดถึง 5,000 บาท

แบบที่ 2 คือ คู่หู “เทียวบันสุข” ชื่อ 1 ท่าน คุ้มครองเพิ่มอีก 1 ท่าน ซึ่งมี 3 แผนเช่นกัน คือ แผนที่ 1 เบี้ย 60 บาท คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อท่าน, แผนที่ 2 เบี้ย 90 บาท คุ้มครองสูงสุด 300,000 บาทต่อท่าน และแผนที่ 3 เบี้ย 110 บาท คุ้มครองสูงสุด 500,000 บาทต่อท่าน โดยซีรีส์แรกนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม-31 ตุลาคม 2563 นี้ 